



TÂN THỦ KHOA PHAN KẾ SƠN VÀ ƯỚC MƠ TRỞ THÀNH GIẢNG VIÊN NGÀNH DƯỢC

■ ĐỖ NGỌC DIỆP (Ghi)

Trong buổi lễ trao Bằng Dược sĩ đại học do Khoa Y Dược, ĐHQGHN (VNU - SMP) tổ chức vừa qua, tân cử nhân Dược sĩ Phan Kế Sơn đã trở thành thủ khoa tốt nghiệp đầu tiên của ngành Dược học khóa 1. Tân thủ khoa Phan Kế Sơn bày tỏ:

Lý do mà tôi đến với ngôi nhà VNU-SMP rất tình cờ. Năm 2012, sau khi tôi đã nộp hết 4 bộ hồ sơ vào 4 trường đại học thì tình cờ bố tôi nghe trên đài VOV, trong chương trình tư vấn tuyển sinh, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa có chia sẻ về việc bắt đầu tuyển sinh 2

ngành Y đa khoa và Dược học, điểm dao động từ khoảng 20-22 điểm.

Theo lời khuyên của bố, tôi đăng kí bổ sung 1 hồ sơ, thi khối A vào ngành Dược học của VNU-SMP. Trước đó, tôi đã làm hồ sơ thi khối B vào Trường ĐH Y Hà Nội, và khối A vào ngành Hóa học, ĐH Khoa học Tự Nhiên, ĐHQGHN.

Hồ sơ đăng kí là thể song đến lúc thi, tôi đã chọn VNU - SMP mặc dù trước đó luôn nghĩ học ngành Dược rất khó. Từ cơ duyên ban đầu ấy, đi qua những lạ lẫm, sau quá trình đào tạo

5 năm tại Khoa thì tôi đã thấy nhiều đổi thay đến với bản thân mình. Hôm nhận tấm bằng Dược sĩ đại học trên tay, tôi thấy thật sự vui mừng vì những nỗ lực của bản thân và sự hứng thú với ngành học mà những thầy cô của VNU - SMP đã lan tỏa cho sinh viên khóa 1 chúng tôi.

5 năm học tập tại Khoa, tôi luôn nỗ lực học hỏi và không ngừng phấn đấu trong học tập và nghiên cứu khoa học. Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp của thời sinh viên. Từ năm thứ 2, tôi tham gia nghiên cứu khoa học và ngọn lửa

đam mê nghiên cứu đã được nhen nhóm.

Với sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô, hoạt động nghiên cứu khoa học như nguồn động lực, thôi thúc tôi hoàn thành các đề tài, tham gia các hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên. Tôi đã tham gia báo cáo tại nhiều Hội nghị Khoa học cấp Khoa, cấp toàn quốc, đạt nhiều giải thưởng như Giải thưởng Nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 18, Giải thưởng KOVA Triển vọng lần thứ 14. Với những thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học, tôi đã nhận được nhiều học bổng cấp Khoa và cấp ĐHQGHN. Tôi cũng vô cùng hạnh phúc khi năm 2015 trở thành một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN - một danh hiệu tôn vinh những sinh viên xuất sắc của ĐHQGHN.

Là một đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN, ngay từ những buổi đầu, các hoạt động đoàn thể của SMP dành cho sinh viên có sự cộng hưởng với các hoạt động của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên ĐHQGHN cũng như của Thành Đoàn Hà Nội.

Khi tham gia nghiên cứu khoa học, tôi luôn mong muốn ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong chẩn đoán và điều trị bệnh, nghiên cứu, tìm tòi những phương pháp điều trị mới, hiệu quả hơn, khoa học hơn và góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người.

Đại học Quốc gia Hà Nội là trung tâm đào tạo và nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu đất nước, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, có sự liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị thành viên. ĐHQGHN đồng thời là một thương hiệu mạnh thu hút sự quan

tâm của các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước và đối tượng thụ hưởng chính là những người học.

Trong 2 năm đầu học tập tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 3 năm tiếp theo tại Khoa Y Dược, chúng tôi có cơ hội tiếp cận với những kiến thức khoa học cơ bản hàn lâm và những kiến thức chuyên môn sâu.

Với cơ cấu đa ngành, phát huy sức mạnh liên thông, dùng chung cơ sở vật chất hiện đại, sinh viên chúng tôi được tạo điều kiện tối đa cho nghiên cứu và học tập. Chúng tôi được học tập và thực hành trong các labo hiện đại. Chúng tôi được tiếp thu kiến thức từ đội ngũ các nhà khoa học đầu đàn, đầu ngành, các chuyên gia trong cả lĩnh vực khoa học cơ bản và chuyên môn Y Dược.

Hiện nay, khoa mới được trang bị các trang thiết bị, dụng cụ, máy móc phòng thí nghiệm hiện đại theo dự án “Phòng thí nghiệm Dược”, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi học tập, thực hành và tham gia nghiên cứu khoa học.

Là sinh viên của ĐH Quốc gia Hà Nội, chúng tôi được thụ hưởng môi trường học tập đẳng cấp quốc tế, phát huy được tài năng và sức sáng tạo, có cơ hội trở thành những dược sĩ - nhà khoa học xuất sắc. Đồng thời, chúng tôi được tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, giao lưu sinh viên trong môi trường năng động, sáng tạo của ĐHQGHN.

Tuy nhiên, cùng với những thuận lợi, chúng tôi - những sinh viên khóa đầu tiên của Khoa Y Dược cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Chúng tôi còn nhiều ngỡ ngàng khi bước vào môi trường học tập mới, không có những sinh viên tiền nhiệm chia sẻ kinh

nghiệm học tập. Khó khăn ấy cũng là động lực cho chúng tôi tự ý thức đối với việc mở đầu xây dựng nề nếp và văn hóa của sinh viên ngành Dược, ĐHQGHN.

Với môi trường học tập ưu việt cùng với các thầy cô tâm huyết, gần gũi, những sinh viên khóa đầu tiên sẽ dần trưởng thành và lớn lên cùng với Khoa. Không những truyền đạt kiến thức, các thầy cô còn chỉ bảo nhiều điều hữu ích, truyền cho chúng tôi nhiệt huyết, lòng yêu nghề và niềm say mê nghiên cứu.

Người để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với tôi là PGS.TS Đinh Đoàn Long, Phó Chủ nhiệm Khoa. Thầy truyền cho tôi cảm hứng trong học tập, nghiên cứu cùng tác phong làm việc nghiêm túc và lối tư duy mạch lạc, logic. Tôi cũng mong muốn được trở thành nhà khoa học - giảng viên giống như Thầy.

Suốt chặng đường sinh viên, sau mỗi giờ học, tôi tranh thủ đi dạy gia sư môn Toán và Hóa. Trong vai trò một người thầy, tôi thấy hứng thú với việc truyền thụ kiến thức cho các bạn trẻ, đồng thời từ những câu hỏi của các bạn trẻ, tôi có động lực để tiếp tục học tập và làm mới mình.

Tuổi trẻ của tôi cũng như các bạn cùng trang lứa, chúng tôi đều mong muốn có những chuyến đi, khám phá những vùng đất mới, đọc những cuốn sách hay, nghe những bản nhạc mới,...

Bố mẹ tôi ở nơi quê nhà quanh năm gắn bó với cánh đồng, mảnh ruộng hẳn sẽ rất hạnh phúc khi tôi trở thành Dược sĩ và giảng đường của Khoa Y Dược - ĐHQGHN chấp cánh cho ước mơ của tôi bay cao, bay xa hơn thế.